

phung phung

Thánh Maria Goretti (1890-1902)

Chúc bạn và gia đình một ngày an lành! Hôm nay 06/7, Giáo Hội mừng kính Thánh Maria Goretti, một người quan trọng đối với những ai chọn ngài làm bạn mình, xin cầu nguyện cho ngài trở lại trong thế giới này nhé.

Cha Vâng

Thánh Maria Goretti (1890-1902) sống ở trẻ nhỏ có 12 năm, những câu chuyện cuộc đời của thánh nữ đã xúc động biết bao tâm hồn. Maria Goretti sinh ngày 16 tháng 10 năm 1890 tại Corinaldo, Ancona, Ý Đại Lợi. Là con gái của ông Luigi Goretti và bà Assunta Carlini, một gia đình nghèo ở Ý, ông Luigi Goretti chết sớm, chỉ còn người vợ trẻ nuôi 6 con. Maria không có cơ hội đi học, do đó cũng không biết đọc và biết viết. Khi rời khỏi nhà, cô là một thiếu nữ to con so với các bạn.

Trong buổi trưa hè oi ả vào tháng Bảy, Maria một mình ngồi may vá trên các bậc thang trong căn nhà nhỏ. Lúc ấy, cô chỉ mới 12 tuổi, những thân thể cô đã phát triển. Một chiếc xe bò đang ở bên ngoài, và người thanh niên hàng xóm là Alessandro Serenelli, 18 tuổi, chạy vào nhà, bước lên cầu thang. Họ nhìn công Maria và lôi cô vào phòng ngủ để hãm hiếp. Cô kháng cự và kêu cứu, trong khi đó người đàn ông cho biết thà chết còn hơn phạm tội. "Đó là tội lỗi. Chúa không muốn như vậy. Anh sẽ xử lý họ vì tội này." Nhưng một con thú điên, Alessandro rút dao đâm túi bụi vào người Maria. Trong khi nằm bất tỉnh, Maria đã tha thứ cho Alessandro trước khi qua đời ngày 06 tháng 7 năm 1902.

Kể sát nhân bị án tù 30 năm. Trong một thời gian dài, họ vẫn không ăn năn sám hối và hay bực tức. Một đêm kia họ nhìn thấy Maria, tay cầm một bông hoa và trao cho họ. Kể từ đó, cuộc đời Alessandro thay đổi. Sau khi được thả do, hành động đầu tiên của Alessandro là đến xin người mẹ của Maria tha thứ cho mình.

Câu chuyện của Maria Goretti ngày càng lan rộng và lòng sùng mộ với tể đồ o trồ tuồ i ngày càng gia tăng, nhiồ u phép lồ đã đồồ c ghi nhồ n và chồ a đồ y nồ a thồ kồ , Maria Goretti đã đồồ c tuyên xồ ng á thánh. Trong buồ i lồ tôn phong chân phồồ c ngày 27 tháng 4 năm 1947, mồ cồ a Maria Goretti (lúc ổ y 82 tuồ i), hai cô em gái và mồ t em trai cùng xuồ t hiồ n vồ i Đồ c Giáo Hoàng Pius XII ổ bao ổ n Công Trồồ ng Thánh Phêrồ.

Ba năm sau, vào ngày 24 tháng 6 năm 1950, Đồ c Giáo Hoàng Pius XII đã nâng Maria Goretti lên hàng hiồ n thánh. Trong đám đồ ng khoồ ng 500,000 ngồồ i tham đồ lồ phong thánh có Alessandro Serenelli, lúc ổ y đã 66 tuồ i, đầ ng quồ gồ i vồ i hai hàng nồồ c mồ t sung sồồ ng lẫn dầ trên gồ má.

Thánh tích Thánh Maria Goretti: Thánh Maria Goretti đồồ c coi là vồ tồ đồ o vì ngài đã chỉ n đồ u chồ ng trồ hành đồ ng bồ o lồ c cồ a Alessandro. Tuy nhiên, khía cồ nh quan trồ ng nhồ t cồ a thánh nồ là sồ tha thồ cho kồ xúc phồ m, mà ngài vồ n lồ u tâm đồ n kồ thù ngay cồ sau khi chồ t. Thánh Maria Goretti đồồ c đồ t làm quan thồ y giồ i trồ và các nồ n nhâ bồ hãm hiồ p. (Trích "Gồồ ng Thánh Nhân" - ns Ngồồ i Tín Hồ u Online & Nhóm Tinh Thồ n nhuồ n chính lồ i theo Patron Saints, Vatican Saints và Santi-Beati-Testimoni)

Sau đây là Lồ i Kinh Đồ c Thánh Cha Gioan Phaolo 2 dâng lên thánh nồ Maria Goretti:

Hồ i Cô Bé cồ a Thiên Chúa, Bé đã sồ m bồ t thồ nào là khồ cồ c, nhồ c mồ t, đầ thồồ ng cùng nhồ ng niồ m vui ngồ n ngồ i cồ a cuồ c sồ ng. Bé tồ ng bồ t thồ nào là nghèo đố i và mồ cồ i. Bé đã không ngồ ng yêu mồ n tha nhâ, tồ làm ngồồ i hồ u hồ khiêm tồ n và ân cồ n. Bé sồ ng tồ t lành, không khoe khoang, và đã yêu mồ n Tinh Yêu trên mồ i sồ . Bé đã đồ máu đầo đồ khồ i phồ n bồ i Thiên Chúa. Bé đã tha thồ cho ngồồ i đã giồ t Bé và cồ u mong hồ nh phúc Thiên Đầ ng cho anh ta. Xin Bé hãy bồ u cồ và cồ u nguyồ n cho chúng tồ bôn tồ Thiên Chúa Cha, hồ u chúng tồ cũng bồ t thồ a vắ ng đồ i vồ i chồồ ng trồnh Thiên Chúa đồ nh lồ u trên chúng tồ. Hồ i Đồ ng là Bồ n Hồ u cồ a Thiên Chúa, đầ ng chiêm ngồồ ng Chúa mồ t giáp mồ t, xin hãy khồ n cồ u cùng Chúa ban cho chúng tồ ổ n xin cùng ngài... (thêm vào ý chồ cồ u nguyồ n) Chúng tồ cồ m tồ ngài, hồ i Marietta, vì tình yêu ngài dành cho Thiên Chúa và cho anh chồ em đồ ng lồ i, mà ngài đã gieo vắ i trong lòng chúng tồ. Amen.

Lạy Thánh Nữ Maria Goretti, xin cầu nguyện cho chúng con!